

HẦY HÚT THUỐC ĐIỀU HIỆU JOB

Đông Pháp Thời Báo

MỖI TUẦN LỄ XUẤT BẢN BA KỲ, THỨ BA, THỨ NĂM VÀ THỨ BẢY

596

BASTO ... LA VRAIE DE VRAIE

Tình hình một xóm Chàm ở Tây-ninh và một chuyện truyện-khẩu về lịch-sử Chàm

Ngày nay xưa người Chàm ở phía Nam Trung-ky bị người Annam ta đánh đuổi thì có một bọn mấy người chạy vào phía tây nam, rồi lập nghiệp ở đó, tức là bọn Chàm Tây-ninh bấy giờ.

Người mà đến thì thì thôi! ...

Lần trong mấy số báo gần đây, chúng tôi đã nói tới người của quê-dân, bỏ các tỉnh riêng trong đồng-nghiệp, đến vùng này về quê của một nhà làm bia...

Trái hẳn với Trung-lập-báo!

Xưa nay chính-phủ Ngiêm thường nằm về chế độ cộng-hòa, cho các tờ báo Chữ An ở Bangkok luôn.

Câu chuyện hàng ngày

BỨC THƠ NGŨ VÀI NGŨ ĐIỆP-VÂN-KY Saigon, le 15 April 1928 Ông Đ. Khuê-Loan chủ-nhôn Hải-Hồ Thư - xã giả cho ông Đ. Khuê-Loan Chủ-nhôn Đông-Pháp Thời-Báo.

Trung-Hoa cận tia

Sau khi là lấy đạo Thiền-Chơn thì hai đạo quan lại được và thế thì của quan lại-phật đã hình thành như là một tôn giáo.

Năm 1927, tôi ở Tây-ninh chơi một số. Một hôm, trong một quán rượu, tôi thấy một người đồng-nghĩa nhà thơ, da hơi đen, mắt tiếng Nam, tôi thấy mà dơng hơi to, thỉnh thoảng tại phía về bang Pháp.

Phiên-trào đĩnh-đông ở An-đô

Trước kia bản báo đã đăng tin rằng phi-ông-tào đĩnh-đông ở An-đô được tôn làm vị thần.

Người mà đến thì thì thôi! ...

Câu truyện cổ của một người học-thức mà như thế, tưởng cũng lưu lại càng khiến cho người ta tưởng tượng.

Phiên-trào đĩnh-đông ở An-đô

Trước kia bản báo đã đăng tin rằng phi-ông-tào đĩnh-đông ở An-đô được tôn làm vị thần.

Phiên-trào đĩnh-đông ở An-đô

Trước kia bản báo đã đăng tin rằng phi-ông-tào đĩnh-đông ở An-đô được tôn làm vị thần.

Chàng tôi đi khắp cả xóm, qua một mái nhà, rồi sủa một con chó mà qua nhà người dân ông già trung niên xưa bậc n.

Lời mật ước của Trường-tác-Lâm với Nhật-Bản

Qui đồng-nghiệp là thành Ngô-Bà ở Bắc có đăng tin rằng: Trường-tác-Lâm muốn đưa bên các địa-vực của mình ở Miền-tây, về trước cho mình Nhật giúp đỡ để ngăn trở quân Quốc-dân không tiến được, nên đưa rồi đi cùng một Nhật lập một ước có ba điều sau này:

73 NAM CÔNG NGHIỆP

Đấy là hình ảnh David là người rất tốt kẻ giả như ở nước Pháp bây giờ, ông làm nghề thợ cưa đũa nay đã được bày mớai ba năm trời.

Phát hiện tại sản của Viên-the-Khai

Hào Thiên: tìm rằng chính-phủ Quốc-dân đưa phát-mại tài-sản của Viên-the-Khai và của người nhà của Viên-the-Khai Xuân Kuei (?) để lấy tiền cứu giúp cho nạn-dân ở Hồ-Nam, Nghe tây nạn-dân ở đồng-công đức sản chức nạn-dân (?) 0065).

Phát hiện tại sản của Viên-the-Khai

Hào Thiên: tìm rằng chính-phủ Quốc-dân đưa phát-mại tài-sản của Viên-the-Khai và của người nhà của Viên-the-Khai Xuân Kuei (?) để lấy tiền cứu giúp cho nạn-dân ở Hồ-Nam, Nghe tây nạn-dân ở đồng-công đức sản chức nạn-dân (?) 0065).

MÁY ÔNG CHỦ XE HƠI

Nên lại hàng

« BERLIET » GARAGES INDOCHINOIS

Số 1 đường Lefebvre Saigon mà lạ, có nhiều kiểu xe mới lạ. Mỗi cỗ thứ xe Grand Tourisme 4 và 6 cylindres; và chassis Industriels 1800 kgs avec frein-avant và servo-frein.

Câu đối kỷ-niệm

Saigon, le 15 Avril 1928. Kính ông chủ-bát. Lâu nay trên mặt báo Đông-P pháp thường hay đăng những bài, hoặc đối của đồng bào ta chắc mừng cho cụ Bộ Nguyễn-Bá Trác ở Trung-kỳ, lần lượt chưa rời, mà nay lại thấy đăng tin M. Nguyễn-Khai cũ-g một nhà chí-sĩ ở Nam-kỳ, gần đây mới cũng đi biệt, mới lại thấy ông cũ-g cũng đi biệt, mới lại thấy ông cũ-g cũng đi biệt...

Thơ-tin

Phước hồi Phước Tôi là Vương-quang-Phước nhớ xem Đ.P.T.B. số 707-708 thấy trong bài Thơ-tin số 707-708 Long « Phải quay về đầu » của ông B.B. Phước viết, kẻ mới rồi đây ông bạn tôi là M. Bấy Bấy cũng làm việc ở tòa bố Vinh-Lang viết thời tôi chuyên thấy thầy B. nào cũng ở tòa bố Vinh-Lang làm lời thôi, nên lâu nay người ta phần nhiều nghĩ cho ông bạn tôi là M. Bấy Bấy. Vì người cũng làm việc ở tòa bố, làm nay thành tình tốt, không hay làm xằng, nay có nhiều người nghĩ việc thì thật là oan quạ, như ông B.B. Phước chỉ rõ tên ông Bấy B. là ai, hoặc giả ở tòa bố cũng có một thầy khác tên B. chẳng? Mấy lời nhớ ông tôi âm cho biết. V. Q. Phước

TẠI TÒA ĐÀI HÌNH

Xử vụ ngộ-sát trên sớ cao-su Bù đóp Trên sớ cao su ở Bù đóp (Thủ đầu mối) có tên Đặng Văn-Chước làm điều dưỡng. Va hay bắt những cu-li bình trên sớ cao su phải cho va ít nhiều, va mới sẵn sớ từ 8. Ngày 5 Novembre năm ngoái va cũng an quen thói cũ với hai tên cu-li Tưu và Hề, hai tên này tên đem việc ấy mà nói lại với Nguyễn-văn-Hira làm cai trong sớ. Tên Hư nghe qua nói gần bên lập tức đến kiểm tên Chước mà đánh, đánh cho đã thêm rồi mới nói đi qua « chấp-rình » M. K. chấp-rình M. nghe có sự thì chạy trốn đến huyện trước tên Đ. và Chước lại mới trình tri, đánh tên nào không rõ, mà hai tên ra, tên Chước đi được vài chục thước thì ngã xuống chết liền. Vụ ấy đã ra tòa đại hình, vừa rồi đây. Theo như lời của quan Long-y khám tử thi thì tên Chước thực đã bị đánh rất mạnh, bị va bị thôi va lỏng rất mạnh. Quan tòa hỏi Hư có chứng cứ danh thực Đ. và Chước không thì Hư chỉ đại rằng mình không có dụng từ mình tên Chước, con họ Nguyễn-văn-Mô thì va chịu rằng con đánh, nhưng chỉ danh con một lớp lại mà thôi, không hiểu vì sao Chước lại chết đi, chờ va không có thơ đã chỉ cả cho đến đó chết mới mạng người. Mấy người chứng tên khai rằng sau khi tên Chước cút thì tên Hư trở mặt lấy đó mà sự thi va và tên Mô đều đồng tội cả đây. Theo trong án-kết của số sớ đầu thì hai tên này tính hình tốt và ông chủ sớ cao-su ấy cũng chứng chắc rằng trong lúc làm việc này giúp việc của ông thì không có đến chỉ thì làm. Q. an chứng-ly Moreau đương ngày luật từ rất bản lợi, ngài nói rằng tuy biết tên Đặng-văn-Chước là một tên gian giảo song xin tòa chờ quên rằng vụ này là một cái án mạng cần phải trừng trị cho bản lợi. Quan trạng-sư Tromeur cái hồ cho hai kẻ bị cáo, lời ngài cái vừa hùng hạo mà vừa êm thấm, có lúc nghề bắt đầu đồng. Ngài tuy có ý nhờ tuổi sống lâu có thì thiệt hại. Ngài cũng rằng trong hai người bị cáo có một người có tội danh thực song cho quên rằng trong đó có một người vô tội, nếu làm an cả hai thì tội người cho một người vô tội, công lý chưa hề phạt người vô tội bao giờ. Ngài không xin tòa tra hình, vì ngài cũng nhận rằng hai kẻ bị cáo quả có tội phạm « ở » để giam bắt hình phạt vì là tội ngộ-sát chứ không phải « ở ». Sau khi bắt va nghĩ xong, tên Đ. và Hề ra kêu an cả hai tên không thì Đ. cũng nhờ lời cái của quan trạng-sư Tromeur thiết gỡ, nên không thì đã bị một đũa với nhàn.

P. DANONVILLE CONFITURES pur fruit et sucre Bonbon acidulé Arôme naturel. Image of a woman holding a glass of confiture.

Agents Exclusifs: Lucien BERTHET & Co 68, Boulevard Charner SAIGON

Câu đối. Trung-kỳ ông Ba-Trúc, Trung-Lập chủ Phu-Khai, lo việc nước, trạ n Vua, Nam. Bắc đã từng nghe nói tiếng. Thương-quốc học năng-thần, thượng-lưu tự chủ bát, rất nổi tiếng, in giông Lạc, non sông, dấu khéo đức nên người. L.S. Tôn-pun-Pub.

AI TÍN

Bản-báo mới được tin buồn của Lê-thiết-Xuân con của ông Lê-thiết-Từ là bạn của bản-báo mới từ trên hôm 21 Avril mới rồi. Bản-báo xin có mấy lời chia buồn cùng ông Từ. B. B. LỆ ĐỐI CHỜ Kính cáo cũng chưa được khi đối chờ, xin nói theo hai cái có và cái bằng cũ, hoặc có cũ để bản-báo để sự thay đổi trong số sách, và tiện việc gửi báo cho các ngài. ĐÔNG-PHÁP THỜI-BÁO

Kính cương liệt vị. Gấu đây tôi tiếp nhiều bức thư của chú-quí đồng-bào, nhất là ở một Saigon-Cholon, gọi lời cần đống tôi, mà gần một tháng nay phần thì tôi mới có sắp đặt công việc nhà, phần thì phải xử rằng báo không được thông, như như trước, làm tôi phải từ chối với chú quí đồng-bào, thật là một việc van lặt đặc ở vậy. Nay công việc của tôi dần dần đã được ổn-thưa rồi. Chú quí đồng-bào ai không chê tôi thì tôi học hỏi, mà muốn cần dùng, thì tôi sẵn lòng học hỏi. Vì cái chi nguyện của tôi là muốn giúp ích cho đồng-bào trong muốn một vài thời, ngoài ra tôi không chú ý gì khác nữa. Nay bắt đầu ngày 1er Mai 1928, từ 6 giờ tới 8 giờ tối, thì tôi có mặt nhà số 33 Rue Hamelin, còn từ 8 giờ tới lên 10 giờ tối ở tại Ba-Lạc Khánh-Sang phòng số 2 đúng nghìn tiếp. Xin quí đồng-bào lưu ý. NGUYỄN-VĂN-NEN Ex. Sec. aux Dragages de Mythe Actuellement à la Banque Franco-Chinoise SAIGON

Vụ sang đoạt 20.000 đồng. Tháng Mai năm rồi ông Portet thương gia ở Saigon có đem bán sách ở dạng Galatin, xem số sách thấy có nhiều cái features chưa đời tiền, hồi ban lại ra hàng mấy cái factories ấy đều có trả tiền rồi, song chưa thấy về số. Ông kêu tên casier là Nguyễn-văn-Thuận mà cái văn, thì người ấy khai thật rằng, mình đi lãnh tiền về, đều lấy mà sai số, tình ra cũng là 1085 đồng. Trước mặt có bút và trước mặt quan Bồi thẩm, Nguyễn-văn-Thuận cũng khai thật rằng mình có lấy số tiền ấy song chia ba ra, người comptable tính số sách tên là Nguyễn-văn-Mit lấy một phần, dự không biết mình số tiền ấy vô số và Trần Khôn cũng kêu con lãnh một số tiền trong ấy, lại cũng có khai luôn tên Phạm-văn-Dầu, song xét ra không bằng sự. Quan trạng-sư Millin nói cái cho ông Portet ngài xin bởi thương-tin thiệt hại. Quan Chưởng lý Léonardi xin tòa phải nghiêm t i mấy kẻ bị cáo. Quan trạng-sư Vivès cái cho Nguyễn-văn-Thuận, ngài xin tòa

MAC WAGON. Image of a car.

ALCYON. Xe máy hơi hiệu. Image of a car. L. CAFFORT Saigon-Namvian.

THUỐC CHÈ NƯỚC ĐƯỜNG HIỆU FAMEL

Có đê bán trong các hiệu Đại-Dược-Phòng và những tiệm trữ bán thuốc Tây trong Lục-tỉnh. Chờ nên mua quá giá 1810 một ve. Đại-lý miền Đông-Pháp. PHÁP QUỐC ĐẠI DƯỢC PHÒNG Môn bài 84-90, Đường d'Ormay, SAIGON Ông Maurice BARBEROUSSE Nhứt đảng bảo chè tè-sư cựu y-sanh đại Thiện-dương. -- PARIS

XE HƠI
hiệu DONNET 7 mã lực
Xe kiểu Du-lịch 4 chỗ ngồi
1.800\$
Jean COMTE
Hàng xe hơi
34, Boulevard Norodom -:- SAIGON

ĐEN TÂY giá chỉ 2 triệu
Xin mời qua khải niệm cũ cho
Ban là bạn sẽ gởi biệt rồi
Novel arrivage de 2 00 m. de drap noir
à la MAISON YANG-KHANH-LONG -- SAIGON

TRƯỜNG
Nguyễn-văn-Mười
10, rue martin des Palliers, 10
ngang ga Likao Saigon
Duy các khêu dầy rất chuyên môn
từ dự quyết rằng những học sinh ở
bên trường khi chúng khêu sẽ dầy,
thành tại. Nếu kết-quan muốn dầy
ràng học xin đến tại trường coi
cách dạy thi biết.

SÁCH IN RỒI LẦN THỨ NHÌ
Bách-Phán
Luật-Giải
4.000 cuốn trước lần hết rồi, kỳ
nay có thêm về mười mấy trường
chợ nhà : qui về luật mới ở nước
Bách-phán, và con niệm pháp
đi lại có chỉ rõ mỗi pháp luật
không đàng dạy họ, đàng dạy.
Ai muốn mua đi đó mấy chớ bán
ch trong lệ-tha điều coi triết hàn,
Có một cuốn ;
Ai muốn mua đi, bán lại thì triết
ho như vậy :
30 cuốn sắp xuất từ huê-bông :
20/.
30 cuốn sắp xuất từ huê-bông :
20/.
Không đặng nhận sách lính huê
nguyên.

Địa hát
TAP-ICH-BAN
dùng kim sắt kim ngọc-thạch
Giá : 2 \$ 25
hiệu Pathé
TAM-QUỐC!
44.979 16 Chà Hôn Giang-Tây-Lưu-Bi nháp
phồng
4 Tôn Quân lập kế, sai Lễ Phạm
tấn nô nhạc
44.979 16 Võ công Lưu-Bi dao tế viên
78 Triêu-Tử sai cầm năng thì nhĩ
khuyến Lưu-Bi
44.979 16 Lưu-Bi với Tôn-phu-Nhơn
44.979 16 Lưu-Bi khác với Tôn-phu-Nhơn
PHẦN-DƯƠNG!
41.981 11 Tiết-Giao, hoạt ngọc, Hồ-nguyệt-
Cổ, xuất thế
44.981 11 Hồ-nguyệt-Cổ gặp Tiết-giao
PHỤNG-KIỆU-LÝ-ĐĂNG!
44.980 11 Phụng-Kiều bên bếp phận
44.980 11 Lý-Đặng gặp Phụng-Kiều
ANH-HÙNG-NÁO!
44.983 11 Trương-Giác trích Xuân-Nghi.
(Trích hai tập đẩu của Tôn-
kinh-Hồng)
44.983 11 Trương-Giác của Tôn-kinh-Hồng
44.983 11 Số-Vân gặp Văn-bích-Nhơn
44.983 11 Tiểu-phá-Lộc minh oan. (Hoạt
quả thế hát học)
44.983 11 Mã thi lập kế với Huỳnh-Quí
44.983 11 Tiểu-phá-Lộc trên Bạch-điền-
Hồng
44.983 11 Phạm-ký-Loan tra án : (Vợ
con Phạm-ký-Loan tha thố)
44.983 11 Võ công Phạm-ký-Loan
muốn gả con cho Phủ-Loc
44.983 11 Tiểu-phá-Lộc trố chí
44.983 11 Mã con Phạm-nhân-Hà đẩu
Phước-Lục lên đẩu
Hảy xin mục lục địa
Pathé-Orient hay là các nhà trí
diá của bản hiện
10, Bd Charner 10, Saigon

MYTHO
Có một nhà buôn ĐỒ-VĂN-DANH làm Đại-lý
cho hãng Pathé, bán nhiều thứ máy hát và đồ
phụ tùng, có đủ các thứ hiệu Diá hát cải trang và
hát học.
Cũng có trữ nhiều kiểu nón hiệu Borsalino,
Häckel, Tropical là hiệu nón danh tiếng hơn hết
trong cả hoàn cầu.
Giày, vớ, chemise, cổ, nẹp, régate, áo mưa,
áo lạnh, giấy mực cho học trò dùng, đồ tập thể
chọn lựa có đủ đủ hiệu danh tiếng của những
hãng tên đẩu.
Bản giả rẻ hơn các nơi.
Maison ĐỒ-văn-Danh.
Rue Đô-hữ-vị - Place du Cinema. Mytho.

Công tụng trong y
Tôi cũng yêu 3 là phát hành và
lưu và mang trong đó 24 tháng.
Yáo nhỏ thương Cholon mới bán
lên song bình không người phẩm
khi ra nhà thường thì thay lại
báo nhiều thức, làm bài báo nhiều
thứ : Amcoi, cổ, khêu học, Tây có
song này nào từ kinh triêu lưu
Bản cũ nhiều, tiếng hát con, tiếng
đá mang kinh.
Tôi có về Cholon cho mấy ông
thầy khách trú biệt trí biệt trí
xét : Song cũng tin hàng trí
Mấy nhà nghề cũng đến đến đến
cho tôi nhớ lòng danh y THIỆU
THANG, người nước Pháp-Châu
Bàng-Lương, hát Saigong, cho tôi
trung bất thành thì đã lãnh mẫu
như xưa Ông ấy chàng bứt chi
đến có mấy hàng ting đẩu ông
thầy.
Saigon, le 1er Avril 1928.
TRẦN-QUANG-LÂN
Thống phu Tô Tây
Saigon.

Lời Rao
Monsieur Le-Dieu Nieu c 1600
Hà-rung-nguyên Tô-Ganau, gần
hãng Yang-sing Lưu-quá Canh-
đạo, người ở vào một người làm,
vợ M. Nieu đã làm tin tưởng và
thực hành kèm theo, song vì
thông với pôn các vấn người
huê của ai muốn mua phân
này chi đặng.
Xin đến nơi M. Dejan de la
Balle nhà hàng Nam-Việt Khách-
Lầu Saigon.

Lời Rao
Monsieur Le-Dieu Nieu c 1600
Hà-rung-nguyên Tô-Ganau, gần
hãng Yang-sing Lưu-quá Canh-
đạo, người ở vào một người làm,
vợ M. Nieu đã làm tin tưởng và
thực hành kèm theo, song vì
thông với pôn các vấn người
huê của ai muốn mua phân
này chi đặng.
Xin đến nơi M. Dejan de la
Balle nhà hàng Nam-Việt Khách-
Lầu Saigon.

Coi lòng mạng
lây lừng!
Tôi người ở Anh-Quing-dông
Kinh cũng như quê tôi đã ở rở
Tôi là người Charles Thom-
sen số nhà 19 ngang ga xe
Mytho Cholon Tôi là Nhữ-
Nguyệt-Minh thầy coi quẻ cổ
danh tiếng trong lệ thực. Tôi
coi xin mới qui khách ở lệ thực
trong giờ rảnh, nghe gọi đến coi
cũng quẻ cho tôi 6 sự kết luận
cổ quẻ như từ lệ, sinh tử, giau
vợ, công danh hua phước,
khoa phú địa, chủ đé hươt
khả cò khêu từ tội cò cò hươt
trung tâm của đời hạnh phúc,
vào từ lệ, hiện là hương đẩu,
suốt đời thì hết hạnh phúc.

Coi lòng mạng
lây lừng!
Tôi người ở Anh-Quing-dông
Kinh cũng như quê tôi đã ở rở
Tôi là người Charles Thom-
sen số nhà 19 ngang ga xe
Mytho Cholon Tôi là Nhữ-
Nguyệt-Minh thầy coi quẻ cổ
danh tiếng trong lệ thực. Tôi
coi xin mới qui khách ở lệ thực
trong giờ rảnh, nghe gọi đến coi
cũng quẻ cho tôi 6 sự kết luận
cổ quẻ như từ lệ, sinh tử, giau
vợ, công danh hua phước,
khoa phú địa, chủ đé hươt
khả cò khêu từ tội cò cò hươt
trung tâm của đời hạnh phúc,
vào từ lệ, hiện là hương đẩu,
suốt đời thì hết hạnh phúc.

AI COI LẠI?
M. Nieu là người coi tay có
danh tiếng ở Mytho thứ đời
này đã về Saigon rồi, chớ khi
nào don nhà xong sẽ bỏ-chợ
công-chúng biết.
Nay xin có mấy lời dẫn này
để cho bạn cần khỏi học lòng
cương Mỹ mà tìm kiếm nữa.

AI COI LẠI?
M. Nieu là người coi tay có
danh tiếng ở Mytho thứ đời
này đã về Saigon rồi, chớ khi
nào don nhà xong sẽ bỏ-chợ
công-chúng biết.
Nay xin có mấy lời dẫn này
để cho bạn cần khỏi học lòng
cương Mỹ mà tìm kiếm nữa.

Thâm-tình tiểu-thuyết
Huyết - Lệ - Hoa
Đường-trời chỉ dắt tay phần cuối
Bức nguyệt sao áo đẩu tựa mặt
Tác giả : NAM-ĐÌNH
XII
AN CỨỚ CỜ ĐEN
(Tiếp theo)
Chấn-Anh và Nghi-Huân đưng
ngoài coi Chánh-Lý đưng với
Vương-Đông, và thấy Vương-
Đông nhảy ra ngoài liền lập
tên vào cung bang hiệu nhà
vai Vương-Đông.
Cái tài của Chấn-Anh
không nói ai cũng rõ là lợi bại
đường nào ; 10 phút không trở
một mặt Chấn-Anh bản trắng
chả vai Vương-Đông, nên vướn
lính Vương-Đông là lên : « cháu
61 chết rồi !... »
Xuân-Lang hoàn hồn chạy ra
col...
Vương-Đông bị tên tẻ xuống
đất, thì có hộ họ đẩu cướp thì,
đem lên xe hơi gióng mất...
Xuân - Lang ra đẩu gọi
Chánh-Lý, Nghi-Huân và Chấn-

Thật hay tôi đặng vào lối 10 giờ
chàng tôi sẽ đến vắng qui nước
và bắt qui trường đẩu.
kỳ Hư : Bon-cô-den a
Cái thú cò ghim thế một là
cô đen, cò bãi rừng mình. Xuân-
Lang được tin bon-cô-den đôi
bắt mình, thì tở soạn mưu,
liền báo cho cò hét hay. Các
bộ đẩu tin cậy lên, và tở
thêm, làm cho bạn cò đen
càng ngày càng lung hiểm.
Ai nghe đến cò đen thì đã
trùng, mình rồi. Cò đen là biểu-
hiệu của người... Ai mà không
trúng cò.
Nhân đẩu Saigon nghe tin
ngày thứ bảy tở đặng đến
Xuân-Lang thì số hộp trong
lồng thỉnh nhả ngoài cửa
cò đen bắt mình, ai đều cho
bây trước, ngày này bắt hết
Xuân-Lang, con một vị giáo
cò muốn họ, nên ai cũng đẩu,
đợi mình đẩu đến cò.
Cò-hột được tin cậy cho
Chánh-phủ hay, nên nhà nước

phét đing ngày thứ bảy tở đặng
vấn bắt bạn cò đen - cò đen - cò
bản rồi cuộc thì bình trong
lồng.
Nghi-Huân đưng in ý về
bản soạn với Chánh-Lý. Chánh-
lý nói rằng :
« Bon-cô-den lợi hại làm, nên
mới đẩu làm chuyện lung hiểm
đương ý. Ta phải đi phòng,
chợ kỹ mình mà mang hai.

đến sáng trưng, như bạn ngày
cũng rất kén kỹ chớ no lời
cho đưng Xuân-Lang đem về
hầu bà...
?
Bon-cô-den lung hiểm đưng
đầu, như thư bảy tở bắt Xuân-
Lang, Chưng kỳ có ai tiếp cứu
không ?
Nếu không ai cứu, thì thân
phần Xuân-Lang sẽ ra sao ?
Ngọc rấn đã về ai rồi ?
Ai lấy giấy quốc-trái ?
Một toà nhà đồ sộ ở đường
Massiges. Lưu hồn phủ tở
biết tây đưng đồng giữ. Thiên
hạ trưng trưng đẹp đẽ đưng
thầy gọi đưng đưng coi
bạn cò đen.
Mắt đời hình son đã đồng
song bản họ chân máy khô
đương đưng đưng bon-cô-den.
Gần mười giờ trong nhà thắp

Kính tỏ cùng quý ông quý bà rõ

Garage của tôi hiệu Garage Central, ở Boulevard Bonnard, số 26. Ngày nay, đã nhường phố lại cho MM. LÉ-VÂN-ĐỀ và Franchini, Directeur du Garage Indochinois mường.

Còn đồ đạc của tôi bán trước nay trong hàng đồ thì đã dời hết lại ở tại tiệm tôi ở đường Amiral Courbet, số 24 và 26, ngang nhà ngà N. m-Đông-Hương là đường bém hồng Chợ-mới Saigon, và nơi kho của tôi ở đường lớn Boulevard Gallieni số nhà 200 về địa phận Chợ-lớn.

Trừ ra một số xe hơi tôi bán lại cho MM. LÉ-VÂN-ĐỀ và Franchini mà thôi. Nền nay tôi cũng còn buôn bán như khi trước là gương sắc, gương đồng, bình sứ đồ vào xe ô-tô, cây cồng, thùng nước xe, đèn lanterne avant et arriere, đèn hồng, đèn phares, đèn ô-tô, vải lợp mái xe hơi xe kéo, bình nước, máy, đèn điện kèn, nhíp xe hơi, échappement libre, đồ phụ tùng xe hơi, xe torpedo và chassis camionette hiệu La Buire, máy canot, ván van, đồ phụ tùng qui bà trường, kính lái la người đống hàng đến mua giùm tôi rất cảm ơn và tôi sẵn lòng tính giá nhẹ cho quý ông qui bà.

Còn ông nào có mua xe hơi muốn gán đèn ô-tô, đèn lanterne, đèn hồng, cây cồng, áo nệm đồ chơi, ván và thi tôi có đủ. Xin đem xe lại tôi gán cho đồ tôi mà lại tính giá rẻ hơn các chỗ khác.

Nay kính
NGUYỄN VĂN-KIỆU,
 24 et 26, rue Amiral Courbet, Saigon.

Đem học trò về tây

Các ông bà muốn cho con học học bên Pháp, cùng các cậu thanh-niên muốn theo sự học đồng hoàn toàn thì sẽ có người đưa đưa đi về, trông nom coi sóc mọi việc và học hành chắc rằng hầu hết sẽ đáng có kết quả mỹ mãn hoàn toàn. Sẽ gửi về học các trường Lycées, Collèges hay là Pensionnats ở Aix-Marseille tùy ý muốn của học sinh.

Nhãn học-sinh từ 8 tuổi tới 20 tuổi. Giá cả tùy theo tuổi mà định từ 75 \$ 00 cho tới 160 \$ 00 một tháng. Đầy đủ, báo bản, ăn uống gửi đi và trông nom hết mọi việc, còn quần áo và nánh phí không kể.

AI muốn hỏi rõ ràng, xin hãy đến Trường - Mũi Học - Đường (Ecole Commerciale) số 140^m đường Pellerin gần báo Công-Loan mà hỏi.

Phủ toản

21-31, rue Amiral Courbet
 Halles Centrales Saigon

Kính cáo

Ngoại trừ các ngôi hàng khác như là: Đồng giày (các thứ giày tây và Annam, giày đơn bà kều Thuận-Hoa).

Khách-sang (phong rông rất, mai mẽ, có nghi tiết, nhà tắm W.C. sạch sẽ).

Bồn-hiêu còn chụp hình, rồi bình ra lớn, hoa chơn dung, và sơn-thủy thờ và tableaux décoratifs ho hát cải-lương v.v., nghề chuyên môn đã lâu năm thì có tiếng xa-lưu bình chụp đồ lâu không phai màu lại được sắt sỏ.

Về rất khéo và công kỳ lắm, hay ở ở đầu hoặc ở ngoài.

Giá cả phải chăng xin quý ông qui bà hoan nghinh.

Chào kính,
 NGUYỄN VĂN-KIỆU

Châu hưng nghệ

làm đồ nữ-trang

Kính trình quý Ông, quý Bà, quý Thày công qui Ông.

LĐ-CÔNG-NGHỆ-CÔNG-TRƯỜNG THỊ THẠNH LẬP TỰ CHỌN CỘNG-ẢNH-ÔN QUI BÀ HOAN NGHĨH và CHIẾC ĐỒ, HỖN HỢP VÀO ĐỒ ĐỂ KHAI THƯƠNG BUỒN BÁN.

Chúng cần chi khỏe khoắn, qui bà và qui công cũng đủ rồi những đồ trang sức của Công-ty, song tiền công thì phải theo sức mà mua; vậy trong việc khéo cũng có nhiều hàng, hoặc hàng nhất, hàng nhì và hàng ba, chúng tôi chế ra tùy theo ý muốn của mỗi người.

Bên Công-ty có ban đồ gia-bát sửa như là: tô, chén, đĩa, lục-bình, v. v. là những đồ có tích rất qui báu xem qua là mê.

Còn những đồ mới-hóa như là: giày, dép, ghế Thonet, ghế xích đu lịch-lý v. v. cũng là đồ ngoại-dương (article de Bazar) bên Công-ty có bán nhiều món, tính phải là là vì ý quyết muốn cho đông mỗi hàng.

Vậy xin mời quý ông, quý bà, hoan lạc mua sắm xin sự gửi đến Công-ty, trước xem sau mua đùm mà vận-dùng, cho mau công bằng hơn công việc mua sắm buôn bán thì bên Công-ty rất là ưu tình thêm nữa.

62, boulevard Long Bình, Phươg, Chợ-lớn.

P. S. - Chúng học lâu bên Công-ty sẽ định mở ra một cuộc đấu xáo nhiều món nữ-trang để cho bạn đồng nghiệp. Theo học tranh gửi nhơn.

Vậy qua học qui công háng hàng Công-ty hàng đồ ý chăm nom lo lâu cho các bạn trong sự được khéo léo học mới thêm học.

Công-ty xin nhắc lại rằng bên Công-ty chưa khóa ai, qui vì sẵn lòng học tiếp xin mua nhập có phần hầu hết thành mới của Công-ty tiếp tục các bạn đồng nghiệp hàng mình cho thiết thực mới mới làm được nhiều việc để lại lại thì rất qui báu biết bao. Xin qui vị lưu ý.

LĐ-CÔNG-NGHỆ-CÔNG-TRƯỜNG

Nhiệt nghệ tinh nhiệt thân vinh

Tốn 18\$00 ou 12\$ sẽ thành một nghệ nhân, lương bổng tháng sẽ được 50\$00 ou 60\$00 một tháng, lại ngay tiem

Đồ-như-Liên

91-93, rue d'Espagne. Téléphone 690
 gần xa-tây mà muốn mới cái may mới mà tập trong một tháng sẽ thành nghệ

Bên đồ nghệ Bác-ty, bên giá như định -- Bên xe máy nhiều kiểu đẹp... Bên đồ phụ tùng xe hơi, xe kéo xe máy -- Bên đồ đèn kèn, quạt máy, bóng đèn xe hơi.

Thập trong nhà bóng đèn màu, đồ thờ mầu -- Bên máy viết mới chế quốc-gia và cho mượn ngay, mượn tháng, mượn giờ, có thể sửa chữa xe ô-tô cũng đng -- Bên máy hát và đĩa hát Tây, Tàu, Ca-mun, hát bộ, cải-lương, hát nhà trò sắc-ký... Có tài riêng về nghề khác hình người vẽ da và thú -- Khắc con dấu hàng đồng, bằng đá để mồi bia.



Có để tại tiệm những đồ đã làm rất khéo

Nhà hàng « NAM-KIN »

Ở lại đường, Lefevre số 11 và 13

Nhà hàng này có tiếng đã lâu, ai ai cũng biết. Nay chúng tôi sắp đặt lại cho hoàn toàn hơn.

Bổ ăn ngon, phòng ăn sạch sẽ. Bồi bếp toản là người thiện nghệ, tiếp rước có lễ phép. Xin đồng-hào chiếu cố, chúng tôi lấy làm cảm tạ.

NAM-KIN.

Ông vua thuốc lậu là ai?

Đền phương tây nghệ nào không ai địch nổi thì được tặng là vua, như: vua sắt, vua dầu lửa, vua xe hơi v. v. Tại Bắc-kỳ có ông Từ-ngọc-Liên mới tìm được 2 phương thuốc lậu (sang độc) và đương-mại (tìm lại) màu nhiệm rất phi thường, mà không công phát và không hại đường sanh đực, trị đặng cả về đều mạnh dứt nọc, bởi thuốc này các chất độc của vi trùng bám trong bần quang ra hết, nên không trở đi trở lại, vì vậy mà thiên hạ đã tặng cho là ông vua thuốc lậu, nên lên làm vua hình ban đóc quyền khác cũ Nam-kỳ. Mưa thuốc xin kể rằng một khi số phát đặng giờ cho thày kỹ đặng gửi thuốc cho nhơn chúng. Thuốc hoàn mới về đặng đặng 6, 7 ngày có tên đặng 85, giá mỗi viên: số 3 thuốc lậu 1 p. 50 số 6 thuốc tiêm là 2 p. 00, số 9 thuốc huyết non 1 p. 00, thuốc rất rẻ lỗ tìm là 0 p. 60 1 gói. Đầu lâu uống số 3 kèm với số 9 tìm là đặng số 6, vừa lâu vừa tìm là đặng số 3 kèm số 6 thuốc gọi là hóa giao gan. mua mà phải thêm tiền gửi nhơn cái, muốn hỏi tham phải để theo môt con có trả lời. Tho, mandat, đây thiệp để cho Monsieur Đình thành-Sông a Cánhim

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

CÔNG-TY HỮU-RAN VỐN 250.000 \$

Công-ty làm những việc kể ra sau này:

1- Lãnh tiền đem gửi không học kỳ hàng học Đông-Pháp, hay là tiền qua Lange đặng 4 lý lời mỗi năm;

2- Lãnh tiền đem gửi có hạn kỳ (5 lý lời mỗi năm nếu gửi 6 tháng; và 6 lý lời nếu gửi một năm);

3- Bán chi-phức (chèques) và gửi tiền qua Đại-Pháp bằng dây thép hay là gửi theo tàu trạm (transfert par cable ou par courrier).

4- Cho vay đủ cần chi;

5- Cho vay và hàng học nhập cảng ở ngoại-quốc (ouverture de crédit à l'étranger).

Công-ty Việt-Nam ngân-hàng sẵn lòng mà chỉ rõ cho đồng-ban chúng ta biết những công việc ở nhà ngân-hàng mà đng-ban muốn cần dùng.

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG, Số 54 đường Pellerin. - SAIGON

Đay thiệp nơi số 748. - Ten day thiệp: C. C. C. C. C.

Sindex Nouveautés

BAUDET, Directeur

2^e, rue Catinat — (Angle de la rue d'Espagne) Saigon

Chemiserie — Chappellerie pour homme — Chaussure unic
 Parfumerie houbigant et Chéramy

du 20 avril au 12 mai

Grande mise en vente réclame des articles suivants

Chapeau feutre pour homme bordé, coloris, assortis avec coiffe soie, toute taille -- Réclame.	15 fr. 00	Pochette crêpe de chine, couleur unie, toutes nuances Taille 28 x 28 -- La pochette.	Str. 50
Casquette pour homme, marque ELINA -- tissu laine fantaisies diverses, belle doublure satin -- Exceptionnel.	25 00	Maillot de sport, rayures jaune et rouge -- Exceptionnel.	22 00
Béret basque bleu marine, doublure soie -- avec cuir intérieur -- Exceptionnel.	12 00	Bas de sport rouge ou noir -- La paire -- Exceptionnel.	18 00
Chaussette fil belle fantaisie, nuances claires ou foncées bout et talon renforcés -- Très belle qualité.	12 00	Timbale métal argenté pour enfant -- Pièce -- Exceptionnel.	18 00
Chaussettes soie, noire ou acajou, très fines pied et talon fil -- Réclame.	18 00	Eau de cologne CHERAMY 80 degrés Parfumerie au chypre, au Lillas, à l'Eillet, à la Rose, à la Feuillère -- Exceptionnellement.	16 50
Montre nickelée pour homme -- Très bonne qualité -- Réclame.	32 50	Le lit de litre.	28 00
Mouchoirs blanc avec vignettes couleur en pièce Taille 45 x 45 -- La douzaine.	28 50	Le lit.	50 00
		Monture Vaporisation CHERAMY spéciale pour eau de cologne -- Réclame -- Pièce.	16 00